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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2560 

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระบุร ี

*********************** 

เข้าประชุม 
1. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารกัษ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุร ี   ประธาน 
2. พล.ต.ต.ชัยรตัน ์ ทิพยจนัทร์   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวดัสระบุร ี
3. นายสุชน  ภัยธิราช    ปลัดจังหวดัสระบรุี 
4. นายวฒันพงษ์  พงศก์ิจจาเลิศ   ผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ รักษาราชการแทน 
      หัวหน้าส านักงานจงัหวัดสระบุรี 
5. นายวีระโชค  ไชยคริินทร์   ขนส่งจงัหวัดสระบุร ี
6. นายสัจจา  พุกสุขสกุล   โยธาธิการและผังเมืองจังหวดัสระบุรี 
7. นายนรภัทร  ตรศีิริโชต ิ   ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสระบรุี 
8. นายพรพุฒ  นัทธ ี    ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบรุี 
9. นายวิรชั  โตะ๊ถม    ประชาสัมพันธ์จังหวดัสระบรุี 
10. พ.ต.อ.อนสุรณ์  กลิน่ขจร   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
11. นายสุจิน  บุญมาเลิศ   แทน นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสระบรุี 
12. นายจรญ  จงึยิ่งเรืองรุ่ง   ประธานหอการคา้จังหวดัสระบรุี 
13. นายณรงค์วทิย์  ชชัวาลย์   แทน ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวดัสระบรุ ี
14.วา่ที่ ร.อ.ศุภวฒัน ์ ไชยประพันธ ์  ผู้แทนส านักนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร 
15 นางสาวบญุงาม  เอี่ยมศุภวัฒน์  แทน ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมระบบขนสง่และ 
      จราจรในภูมิภาค 
16. นางสาวภัทรวรรณ  รามสูต   ผู้แทนส านักสง่เสรมิระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาค 
17. นายทินกร  ทิพย์รักษ ์   แทน ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสระบรุี 
18. นางสุพจนา  ซุน่กลาง   แทน ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละข้อมูลฯ 
      ส านักงานจังหวัดสระบรุี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พ.ต.อ. ฐณธรณ ์ คงชีพ   รองผู้บงัคับการต ารวจภูธรจงัหวดัสระบรุี 
2. พ.ต.อ.ฉัฐวัชร  วงศ์วาสน์   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรหนองแค 
3. พ.ต.อ.ไพโรจน์  ตรีโสภณ   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรแกง่คอย 
4. พ.ต.อ.โกมล  กลิ่นประชมุ   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรพระพุทธบาท 
5. พ.ต.อ.ชาลี  เดชศิร ิ    ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรบ้านหมอ 
6. พ.ต.อ.ธัชกร  รอดเจียม   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรมวกเหลก็ 
7. พ.ต.อ.วิเชียร  จบับาง   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรวิหารแดง 
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8. พ.ต.อ.พัทฐกร  ศาสนะสพิุนธ ์  ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรเสาไห้ 
9. พ.ต.อ.ธีรภพ  รุมแสง    ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรหนองแซง 
10. พ.ต.อ.ประธาน  นันทกอบกุล  ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรดอนพุด 
11. พ.ต.อ.พิศณุ  วิทยาภรณ์   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรวังม่วง 
12. พ.ต.อ.เกษดา  วชัรานนท์   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรเฉลมิพระเกียรติ 
13. พ.ต.อ.วชัรินทร์  เมืองทิพย์   ผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรหนา้พระลาน 
14. พ.ต.ท.ชูเกียรต ิ สขุประเสริฐ  สารวตัรสถานตี ารวจภูธรหนิซ้อน 
15. พ.ต.ต.นิพนธ ์ ศรีไพบลูย์   สารวตัรปราบปรามสถานตี ารวจภูธรหนองโดน 
16. พ.ต.ท.จักรพงษ ์ มหิสนันท ์   รองผู้ก ากับการสถานตี ารวจภูธรเมืองสระบุรี 
17. พ.ต.ท.พงษ์อนนัต ์ ยิ้มมิ   สารวตัรปราบปรามสถานตี ารวจภูธรหนองแซง 
18. พ.ต.ถนาม  แดงโสภา   ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.สบ. กอ.รมน.จว.สบ. 
19. ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงค์  ฐติวิกรานต์  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      จังหวดัสระบรุ ี
20. นางสาวอมัพร  ระดมสทุธิศาล    แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัสระบรุี 
21. นายอนนัธะชัย  ค าแกว้   นายสถานีรถไฟสระบุร ี
22. นายประสานมติร  อมะรักษ์   แทน นายอ าเภอเมอืงสระบรุี 
23. นายมนัสพันธ ์ ดอนก้อนไพร  แทน นายอ าเภอพระพุทธบาท 
24. นายชัยวฒัน์  พงษบ์ุญ   แทน นายอ าเภอแก่งคอย 
25. นายรงัสรรค์ ไวปรีชี    แทน นายอ าเภอเสาไห ้
26. นายสมเกียรติ  จนัทร ี   แทน นายอ าเภอบ้านหมอ 
27. นายปรีชา  สิงห์เถื่อน   แทน นายอ าเภอหนองโดน 
28. นายทวศีักดิ์  ศิริยอด   แทน นายอ าเภอหนองแซง 
29. ว่าที่ ร.ต.พนม  ศรีชัยกลุ   แทน นายอ าเภอมวกเหล็ก 
30. นายสมพงษ ์ เหมือนเพ็ชร์   แทน นายอ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ
31. จ.ส.อ.ปราโมทย ์ ศรีโท   แทน นายกเทศมนตรีเมอืงพระพุทธบาท 
32. นายสุนทร  เขม็นาค   แทน นายกเทศมนตรตี าบลหนองแค 
33. นายไตรภูม ิ มาลาแดง   แทน นายกเทศมนตรตี าบลหินกอง 
34. นายสมยุทธ  เที่ยงเงิน   แทน นายกเทศมนตรตี าบลหน้าพระลาน 
35. นายณรงค์  จันทร์ประสิทธิ์   รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดสระบรุ ี
36. นายจตุพร  ทองย้อย   ประธานคุ้มครองผูบ้ริโภคจังหวดัสระบุรี 
37. นายชัยวฒัน์  บุญเกื้อ   ประธานสภาทนายความจังหวดัสระบุรี 
38. นายจิรวัฒน์  สุรโยธี   ผู้จัดการบริษัท เหมราชสระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จ ากัด 
39. นายบญุรตัน ์ คงยอด ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่ายองคก์รสัมพันธ์  

บริษัท กัฟล ์เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ ากดั 
40. นายอดิเรก  สอนดา   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
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41. ร.ต.ปภาณ  สมบัติที   ทนายความจังหวัดสระบุรี 
42. นายวิโรจน์  สุวรรณชาลี   สภาทนายความ 
43. นางสาวรัตติกาล  ข าหาญ   เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 
44. นายพลวิวัฒน์  บุญมายศพงษ์  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี 
45. นายณรงค์  สมก าเนิด   ทนายความจังหวัดสระบุรี 
46. นายศุภเชษฐ์  ภูถินโคก   ทนายความจังหวัดสระบุรี 
47. นายอุดม  ไชยศาสตร์   ทนายความจังหวัดสระบุรี 
48. นายสุรพล ลิขิตปัญญาวัฒน์   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 
 

เริ่มประชุม  เวลา  13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน          การประชุมในวันนี้จังหวัดได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี  

ผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรทุกแห่งในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
สระบุรี ประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรี ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี  
ในฐานะผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง 
การด าเนินงานที่จังหวัดต้องด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดระบบจราจรในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี  
          จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  
ฝ่ายเลขาฯ   ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่  1/2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่  

4 เมษายน 2560 จ านวน 11 หน้า  เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ 
มติที่ประชุม          ทราบ และรับรองรายงานการประชุมฯ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
 
แขวงทางหลวง
สระบุรี 

         ระเบียบวาระท่ี 3.1 : การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการการก่อสร้าง Land 
Mark ถนนมิตรภาพ  และการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2          
         1. โครงการก่อสร้าง Land Mark ถนนมิตรภาพ ตอน สระบุรี -ตาลเดี่ยว กม. 5+000  
ได้ด าเนินการออกแบบและจัดท าประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว โดยได้เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมทางหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ทั้งนี้ เนื่องจากงบประมาณในการด าเนินโครงการไม่เกิน 10 ล้านบาท ในส่วนนี้อาจน าเสนอเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในส่วนของงบเพ่ิมเติมหรืองบประมาณเหลือจ่ายของกรมทางหลวง หรือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ต่อไป  
          ส าหรับรูปแบบจะท าเป็นแทนมีประวัติ ครุฑ และสัญลักษณ์ของรูปการจัดมือกันโดยถอดแบบ
จากป้ายสัญลักษณ์เดิม พร้อมท าปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมและท าทางเดินภายในสวนได้ 
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ประธาน          บริเวณ กม.5+000 คือช่วงใต้สะพานด้านซ้ายทางขึ้นไปจังหวัดนครราชสีมา ฝั่งใกล้กับโรงบิน

สันใช่หรือไม่ 
แขวงทางหลวง
สระบุรี 

         เป็นบริเวณเดียวกัน  

ประธาน          โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ผมได้หารือร่วมกับแขวงทางหลวงสระบุรีว่าในปี พ.ศ. 2561 
ถนนมิตรภาพจะครบ 60 ปี จึงจะด าเนินการก่อสร้าง Land Mark ของจังหวัดสระบุรีเพ่ือแสดงถึง
ความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติสมัยท่านจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  เป็นนายกรัฐมนตรี เพ่ือพัฒนาการคมนาคมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นจากจังหวัดสระบุรี ซึ่งบริเวณ กม.0 ไม่สามารถก่อสร้างได้เนื่องจากมี
สะพานต่างระดับ  
            ป้ายถนนมิตรภาพป้ายจริงกรมทางหลวงได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของกรมทางหลวง และ
มีป้ายจ าลองไว้บริเวณหน้าสนามหญ้าข้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัด ซึ่งการด าเนินการก่อสร้างในส่วนนี้จะเป็น Land Mark ของจังหวัดสระบุรี และแสดงถึงความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 
             บริเวณที่ก่อสร้างดังกล่าวมีพ้ืนที่ส าหรับจอดรถได้หรือไม่ 

แขวงทางหลวง
สระบุรี 

             ส าหรับพ้ืนที่ในการจอดรถต้องตรวจสอบพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง 

           2. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ถนนพหลโยธิน ตอน หนองแค-หินกอง ตอน 2 กม.
88+000 (กลับเข้ากรุงเทพ) งบประมาณ 120 ล้านบาท 

ประธาน            ส าหรับสะพานกลับรถดังกล่าวเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่อ าเภอหนองแค ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของนิคมอุตสาหกรรมเหมราช เพ่ือสนับสนุนระบบการขนส่งสินค้าของ
ภาคอุตสาหกรรม และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งจังหวัดและแขวงทางหลวงสระบุรี 
ได้ร่วมกันผลักดันเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ยังไม่ได้รับการสนับสุนน
งบประมาณ ซึ่งต้องมีการผลักดันเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรืองบประมาณใน
การแปรญัตติของกรรมาธิการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป 

           3. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ถนนพหลโยธิน ตอน หนองแค-หินกอง ตอน 1  
กม.80+000 (กลับเข้าสระบุรี) งบประมาณ 120 ล้านบาท 

ประธาน           โครงการการก่อสร้างสะพานกลับรถจุดนี้จะเลยตลาดหนองแค และอยู่ระหว่างรอยต่อของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างจากกรม
ทางหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 /แขวงทางหลวง... 
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แขวงทางหลวง
สระบุรี 

           จากการส ารวจออกแบบจะเลื่อนจุดในการก่อสร้างไปอยู่บริเวณ กม. 79+500 เนื่องจาก
หากด าเนินการก่อสร้างบริเวณ กม. 80+000 ลักษณะทางกายภาพของถนนจะไม่เหมาะสมทางด้าน
ของความปลอดภัย 

          4. โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถ ถนนมิตรภาพ ตอนตาลเดี่ยว-ซับบอน กม. 3+000  
(กลับเข้าแก่งคอย) งบประมาณ 120 ล้านบาท 

แขวงทางหลวง
สระบุรี 

          สะพานกลับรถในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีซึ่งได้บรรจุไว้ใน Master Plan ก าหนดไว้ 6 จุด โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เลือกด าเนินการจ านวน 3 จุด เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งเมื่อ
เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้วได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 1 จุด 
           จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม           รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
            ระเบียบวาระที่ 5.1 : การด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงสาย

พหลโยธินบริเวณ กม.81+000 และ กม.87+500 และขยายถนนเลียบคลองระพีพัฒน์  
สบ.1044 

ฝ่ายเลขาฯ             ด้วยบริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จ ากัด ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์  
ให้จังหวัดพิจารณาสนับสนุนและผลักดันเพ่ือให้มีการด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถบน
ทางหลวงสายพหลโยธินบริเวณ กม.87+500 และ กม.81+000 พร้อมทั้งขยายถนนเลียบคลอง 
ระพีพัฒน์ สาย สบ. 1044 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นผลจากหารือและให้ข้อเสนอแนะในการ
ประชุมและตรวจเยี่ยม สถานประกอบการของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารสถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ เขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี  
   โดยจังหวัดได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงสระบุรี และแขวงทางหลวงชนบทจังหวัด
สระบุรี ตรวจสอบรายละเอียดและความเหมาะสมด้านต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินการในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท าร่างแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก
จังหวัดสระบุรีได้รับทราบรายละเอียด และร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในประเด็น  
ที่เกี่ยวข้องจึงขอให้แขวงทางหลวงสระบุรี และแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ชี้แจงรายละเอียด 
ให้ที่ประชุมฯ รับทราบต่อไป 

แขวงทางหลวง
สระบุรี 

         แขวงทางหลวงสระบุรีได้ประชุมเกี่ยวกับต าแหน่งการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ที่เทศบาลหนองแคโดยที่ประชุมได้มีมติในที่ประชุมขอเปลี่ยนแปลง
จุดกอ่สร้างสะพานกลับรถ ดังนี้ 

จุดก่อสร้างสะพานกลับรถเดิม จุดก่อสร้างสะพานกลับรถใหม่ 
กม. 81+000  (กลับเข้าสระบุรี) กม. 80+000 (กลับเข้าสระบุรี) 
กม. 87+500 (กลับเข้ากรุงเทพ) กม. 88+000 (กลับเข้ากรุงเทพ) 

           
 

/โดยแขวงทางหลวง... 
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           โดยแขวงทางหลวงสระบุรีและจังหวัดได้ร่วมกันผลักดันแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
ล าดับ โครงการ ผลการด าเนินการ 

1 ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง  
สายพหลโยธินบริเวณ กม.80+000 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2561  
จากกรมทางหลวง  

2 ก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวง  
สายพหลโยธินบริเวณ กม.88+000  

เสนอแผนงาน/โครงการ เพ่ือขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เพ่ิมเติม) ในการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ 

           

แขวงทางหลวง
ชนบทสระบุรี 

           การขยายถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ สาย สบ.1044 แยก ทล.1 -บ.หนองศรีบุญ  
ต.หนองปลิง อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี แขวงทางหลวงชนบทสระบุรีจะด าเนินการขยายถนน
ดังกล่าวตามแผนงานยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณ 
12 ล้านบาท โดยขยายความกว้างผิวทางจากเดิม 6 เมตร เป็นกว้าง 8 เมตร ช่วง กม. 0+000 
– 2+600 และแขวงทางหลวงชนบทสระบุรียังมีความประสงค์ท่ีจะขยายความกว้างถนนสายทาง
ดังกล่าวเพ่ิมอีกเป็น 11 เมตร แต่ เนื่ องจากปัจจุบันยังติดปัญหาเรื่องสิ่ งกีดขวางด้าน
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะแนวท่อก๊าซ และแนวที่คาดว่าเป็นวาวท่อก๊าซซึ่งบริษัท ปตท. ได้ท า
กล่องครอบไว้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าการด าเนินการย้ายวาวดังกล่าวจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ส่วน
แนวท่อก๊าซแขวงทางหลวงชนบทสระบุรีมีประสบการณ์ในการก่อสร้างถนนทับแนวท่อก๊าซแล้ว 
โดยต้องประสานให้บริษัท ปตท. เข้ามาช่วยดูในพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยแขวงทางหลวงสระบุรีได้มี
หนังสือประสานไปยังบริษัท ปตท. ขอให้เลื่อนแนวท่อก๊าซออกจากเขตถนนประมาณ 4 -5 เมตร 
แต่ยังไม่แน่ใจว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ และปัญหาอีกประเด็นหนึ่งคือแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง 
ซึ่งหากไม่สามารถย้ายเสาไฟฟ้าดังกล่าวได้จะขยายผิวจราจรได้เพียง 8 เมตร ซึ่งจากประสบการณ์
ที่ผ่านมาหากเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าต้องตั้งงบประมาณเพ่ือย้ายเสาไฟฟ้าโดยจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จึงจะด าเนินการย้ายเสาไฟฟ้าได้  
               ในการออกแบบเพ่ือขยายถนนจะออกแบบโดยการถมดินไว้ในเบื้องต้น ส าหรับการ
ขยายผิวจราจรจะด าเนินการตามสภาพจริงของถนนที่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากหากออกแบบ
เพ่ือขยายผิวจราจร 11 เมตร ทางการไฟฟ้าจะไม่สามารถย้ายเสาไฟฟ้าได้ภายใน 90 วัน ตาม
ระยะเวลาการก่อสร้าง  

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี (บริษัท 
เหมราช จ ากัด สระบุรี)  

              บริษัทเหมราช จ ากัด สระบุรี มีเส้นทางเข้า-ออก 2 เส้นทาง คือ บริเวณถนนหนอง
ปลากระดี่ ซึ่งเขตทางมีความแคบมากและไม่สามารถขยายผิวจรได้ ทางเข้าที่ 2 คือ บริเวณคัน
คลองระพีพัฒน์ ได้แก่ถนนสาย สบ.1044 และ สบ.1045 โดยสาย สบ.1044 อยู่ฝั่งซ้ายของ
คันคลองระพีพัฒน์โดยเมื่อวิ่งไปสามารถเลี้ยวเข้านิคมอุตสาหกรรมเหมราชได้ทันที 
               ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชประมาณ 80 กว่าราย โดยมี
รถขนานใหญ่เพ่ือขนส่งสินค้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากสามารถด าเนินการขยายผิวจราจรซึ่ง
เชื่อมต่อจากถนนพหลโยธิน ซึ่งปัจจุบันมี 4 ช่องจราจร จะท าให้การขนส่ง การจราจร และความ
ปลอดภัยของชุมชนบริเวณด้านข้างเส้นทางจะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยสภาพเส้นทาง 
 

/ในปัจจุบัน... 
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ในปัจจุบันจะติดปัญหาเกี่ยวกับท่อวาวก๊าซของบริษัท ปตท. จ ากัด และแนวเสาไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้า ซึ่งหากย้ายแนวเสาไฟฟ้าออกจะสามารถขยายผิวจราจรออกเป็น 4 ช่องจราจรได้ ซึ่ งหาก
สามารถประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยการขยายผิวจราจรดังกล่าวน่าจะสามารถ
ด าเนินการได ้

ประธาน                ขอให้แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี รับไปด าเนินการในส่วนนี้ 
แขวงทางหลวง
ชนบทสระบุรี 

               ขอสอบถามบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ ากัด ว่าวาวบริเวณแนวเขตทางดัง
กล่าวคืออะไร และสามารถย้ายได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันมีกล่องเหล็กครอบไว้อยู่บริเวณไหล่ทาง 

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ 
เจเนอเรชั่น จ ากัด 

               กล่องบริเวณเรียบคลองระพีพัฒน์ โดยด้านล่างจะเป็นท่อก๊าซ NGV และมีแนวท่อส่ง
สัญญาณซึ่งจะรายงานให้บริษัท ปตท. ทราบว่าการส่งก๊าซในแต่ละวันมีปัญหาอะไรหรือไม่จะมี
ลักษณะเหมือนสายเคเบิ้ลด้านบนแนวท่อก๊าซซึ่งหากมีแก๊สรั่ววาวจะปิด และเพ่ือไม่ให้การขุดลอก
คลองระพีพัฒน์หรือการท าถนนไม่ขุดไปโดยแนวสายเคเบิ้ลดังกล่าวจึงต้องท ากล่องเหล็กคลอบไว้  
แต่อย่างไรก็ตามหากต้องขยายถนนให้ประสานบริษัท ปตท. ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบ หรือ
มาดูแล และด าเนินการออกแบบการด าเนินการร่วมกัน 

ประธาน               ส าหรับปัญหาของนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ ากัด ที่เสนอข้อคิดเห็นเข้ามาทาง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามผลักดันเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แต่เนื่องจาก 
มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในแต่ละปี ในปีงบประมาณนี้จึงได้รับงบประมาณเพียงบางส่วน  
แต่จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ร่วมกันผลักดันเพื่อให้ได้รับงบประมาณในล าดับต่อไป  

มติที่ประชุม              รับทราบ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

  

              ระเบียบวาระที่ 5.2 : การพิจารณารายละเอียดร่างประกาศเจ้าพนักงานจราจร
ทางบกจังหวัดสระบุรี เรื่อง การก าหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนจังหวัดสระบุรี  
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2560  

ประธาน          สืบเนื่องมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่  4 เมษายน 2560 เห็นชอบให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)  
เป็นเส้นทางในการก าหนดความเร็วที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชุมชน โดยมอบหมายให้กองบังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการในประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1) กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี เสนอก าหนดระยะทางและความเร็วตาม
แนวทางท่ีคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติก าหนด 

2) กองบั งคับการต ารวจภู ธรจั งหวัดสระบุ รี  แจ้ งส านั กงานป้ องกันและบรร เทา- 
สาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
สระบุรี เพ่ือรายงานตามขั้นตอนไปยังศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนส่วนกลาง กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ 

3) กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ให้เจ้าพนักงานจราจรออกประกาศ ข้อบังคับ 
ก าหนดความเร็ว ตามแนวทางที่ก าหนดตามมติที่ประชุม อจร. ครั้งที่ 1/2560  

4) มอบหมายให้ส่วนราชการ/หน่วยงานผู้รับผิดชอบเส้นทาง และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก าหนดความเร็ว ก ากับดูแลสายทาง พร้อมทั้งจัดท าและติดตั้งป้ายก าหนด
ความเร็วในแต่ละจุด ให้เพียงพอ และชัดเจนตามมาตรฐาน  

/โดยเมื่อวันที่... 
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โดยเมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2560 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ในฐานะ 
เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ได้จ าท าร่างประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัด
สระบุรี เรื่อง การก าหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยก าหนดความเร็วที่
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ช่วง กม. ระยะทาง 

1 กม.85+400 – กม.87+000 ตอนหนองแค-หินกอง ต.หนองแค 1.6 กม. 

2 กม.93+200 – กม.93+900 ตอนหินกอง-ปากข้าวสาร  
ต.ห้วยทราย 

0.7 กม. 

3 กม.105+000 – กม.111+000 ตอนปากข้าวสาร - 
แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ปากเพรียว 

6 กม. 

4 กม.122+000 – กม.131+000 โดยแยกเป็น 
4.1 กม.123+000 – กม.123+083 ตอนปากข้าวสาร - 

แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ดาวเรือง 
4.2 กม.123+083 – กม.123+746 ตอนปากข้าวสาร - 

แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.พุแค 
4.3 กม.123+746 – กม.129+369 ตอนแยก 

สวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.หน้าพระลาน 
4.4 กม.129+369 – กม.131+000 ตอนแยกสวน

พฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.พระพุทธบาท 

 
0.83 กม. 

 
0.663 กม. 

 
6.885 กม. 

 
1.631 กม. 

5 กม.134+000 – กม.136+000 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์ 
พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.พระพุทธบาท 

2 กม. 

รวมระยะทางทั้งสิ้น 20.309 กม. 
 

ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ด าเนินการส่งรายละเอียดไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

หลังจากนั้นได้มีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้เกิดความ
ตระหนกตกใจ และมีข้อสงสัยของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งตามกระบวนการต้องน าร่างประกาศฯ 
ดังกล่าว เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง
แล้วจึงน าส่งไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 โดยเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายชัยวัฒน์  บุญเกื้อ ประธานสภาทนายความ
จังหวัดสระบุรี และนายจตุพร ทองย้อย ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย
คณะฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้จังหวัดทบทวนประกาศฯ พร้อมทั้งได้หารือรายละเอียดกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาและด าเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จังหวัดจึงได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ส่วน
ราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ เส้นทาง
ระยะทาง และความเร็วที่เหมาะสม ต่อไป 

/ผู้บังคับการ... 
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ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี 

           จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มอบหมายให้ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ในฐานะเจ้าพนักงาน
จราจร พิจารณาก าหนดรายละเอียดพ้ืนที่ที่เหมาะสมบริเวณถนนพหลโยธิน โดยมีรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.  หนังสือศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ด่วนที่สุด ที่ มท 0606/ว 03360 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 แจ้งให้แต่ละจังหวัดก าหนดจุดเสี่ยงหรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ที่จะ
ด าเนินการควบคุมความเร็วของรถ  

2.  คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 
เมษายน 2560 โดยในวาระที่  5 ได้มีการลงมติคัดเลือกให้ถนนพหลโยธิน เป็นเส้นทาง
ก าหนดการควบคุมความเร็ว และมอบหมายให้ต ารวจภูธรจังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในการจัดระบบจราจร และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพ้ืนที่  

3.  ค าสั่ งจั งหวัดสระบุ รี  ที่  1669/2555  ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2555 
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน 22 
คน   

4. หนังสือจังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุด ที่ สบ.0021.2/6784 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 
2560 จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เร่งรัดให้ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี แจ้งความคืบหน้าตามมติที่ประชุม อจร. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 

5. หนังสือต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุด ที่ 0016.(11)13/2348 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2560 แจ้งรายละเอียดเส้นทางที่จะก าหนดความเร็ว 5 จุด บนถนนพหลโยธิน 

6. หนังสือจังหวัดสระบุรี  ที่  สบ 0021.2/9522 ลงวันที่  23 มิถุนายน 2560  
ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่ามติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทาง
บกจังหวัดสระบุรีให้ความเห็นชอบให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ขอให้กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเรื่องการก าหนดความเร็วในเขตชุมชนของจังหวัดสระบุรีไปยัง
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะด าเนินการเร็วไป 
โดยหนังสือที่จัดส่งให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีแผนที่แนบไปพร้อมทั้งระบุให้ทาง
หลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตั้งแต่ต าบลไผ่ต่ า อ าเภอหนองแค ถึงต าบลนายาว อ าเภอพระพุทธ-
บาท ระยะทาง 67 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่ท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน 

ตามข้ันตอนการด าเนินการเมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้จัดท าร่างประกาศแล้วต้องน าเสนอ
คณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรจังหวัดสระบุรีพิจารณาอีกครั้ง ร่างประกาศดังกล่าวจึงยังไม่มีผล
บังคับใช้ โดยประชาชนเข้าใจว่ามีผลบังคับใช้แล้วต ารวจจะมีการติดตั้งกล้องจับความเร็ว 
และมีการจับปรับ ส าหรับค าคัดค้านของสภาทนายความจังหวัดสระบุรี ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
จังหวัดสระบุรี ถือเป็นความคิดเห็นอีกด้านหนึ่งที่ท่านได้ช่วยสะท้อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ แต่ข้อเท็จจริงที่จังหวัดสระบุรีเผชิญอยู่ขณะนี้คือ โรงเรียนในเขตเส้นทางดังกล่าว เช่น 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โรงเรียนอนุบาล มีนักเรียน 3 – 4 พันคน รถขับผ่านด้วยความเร็วซึ่งมี
เสียงสะท้อนมาจากผู้ปกครองเช่นกัน  

ส าหรับการพิจารณาก าหนดรายละเอียดพื้นที่ที่เหมาะสมตามร่างประกาศเจ้าพนักงานฯ 
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดสรรจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี หาก
คณะอนุกรรมการฯ มีมติไม่เห็นชอบจะต้องด าเนินการพิจารณาและก าหนดรายละเอียดเส้นทาง
และพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อไป 
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 /ประธาน... 
ผู้ก ากับสถานี
ต ารวจภูธรเมือง
สระบุรี 

             ความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรเมืองสระบุรี คือ ช่วง กม.105+000 – กม.
111+000 ตอนปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.ปากเพรียว เริ่มจากบริเวณ
สะพานต่างระดับมิตรภาพ ศูนย์รถยนต์มิสซูบิชิ ไปถึงสะพานต่างระดับแพะโคก ซึ่งจากสภาพ
การจราจรในปัจจุบันไม่สามารถท าความเร็วได้ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ประธาน              เนื่องจากจังหวัดต้องด าเนินการตามนโยบาย เพราะฉะนั้น ในวันนี้จึงขอความร่วมมือ
ทุกท่านช่วยกันพิจารณาพ้ืนที่ เส้นทาง ระยะทาง รวมถึงความเร็วที่เหมาะสมที่จะต้องก าหนด
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายในการก าหนดความเร็วที่เหมาะสมในพ้ืนที่ชุมชนของจังหวัดสระบุรี 
โดยหากเห็นว่ามีพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงมาก สามารถเสนอได้มากกว่า 1 พ้ืนที่/เส้นทางได้ ซึ่งการ
ด าเนินการจะเป็นไปตามความคิดเห็นและมติของคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัด
สระบุรี ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณารายละเอียดเป็นไปอย่างชัดเจนจึงขอมติที่ประชุม เกี่ยวกับร่าง
ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี เรื่อง การก าหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพ้ืนที่
ชุมชนจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน โดยมีมติไม่เห็นชอบร่างประกาศเจ้าพนักงานจราจรทาง
บกจังหวัดสระบุรี เรื่อง การก าหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชนจังหวัดสระบุรี  ลงวันที่  
3 กรกฎาคม 2560 และเห็นควรให้ปรับปรุงรายละเอียดพ้ืนที่ เส้นทาง ระยะทาง รวมถึงความเร็วใหม่ 
โดยให้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอและพิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการก าหนดความเร็วในเขต
พ้ืนที่ชุมชน 

ประธาน              การด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวเนื่องจากทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึงปัญหา
และความสูญเสียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งของประชาชน ในเบื้องต้นขอให้รองผู้บังคับการต ารวจภูธร
จังหวัดสระบุรีสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีเพ่ือให้ที่ประชุมใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 

รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี 

             สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ยกตัวอย่างบริเวณแยกดาวเรือง มีสถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิต หลายครั้ง ซึ่งพื้นท่ีในช่วง กม.105+000 – กม.111+000 ตอนปาก
ข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค มุ่งหน้าไปจังหวัดลพบุรี ไม่สามารถท าความเร็วได้ แต่ใน
เส้นทางมุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานคร สามารถท าความเร็วได้ ซึ่งในการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดระบบจราจร ทางต ารวจได้ประสานการท างานร่วมกับแขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรีโดยตลอด
มีการปรับระบบการจราจรให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง โดยจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ประเทศไทยในปี 2559 เป็นประเทศที่มีการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับ 1 ของโลก และหากดูย่อย
ลงมาในส่วนของจังหวัดสระบุรี มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 10 กว่าราย เดือนเมษายน 23 
ราย เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน เสียชีวิตเดือนละ 27 ราย โดยหากดูสถิติการเสียชีวิตเฉลี่ยใน
ระดับประเทศเสียชีวิต 41 รายต่อวัน เพราะฉะนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาวิธีการ
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน ไม่ใช่หาช่องทางในการหา
ผลประโยชน์ โดยการร่วมกันหารือในวันนี้จะท าให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงสภาพปัญหาและมีส่วนใน
การหาวิธีป้องกันหรือลดอุบัติเหตุ  

ประธาน               เพ่ือให้การพิจารณาก าหนดรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอเส้นทาง ระยะทาง และอัตราความเร็วที่เหมาะสม ที่เห็นควร
ก าหนดให้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางแห่งความปลอดภัยของจังหวัดสระบุรี  
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/นายสุรพล... 
นายสุรพล  
ลิขิตปัญญาวัฒน์  

              การจ ากัดความเร็วเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงทางหลวง
สระบุรี แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี 
รวมทั้งต ารวจ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์จากข้อมูลสถิติต่างๆ เพ่ือเป็นเส้นทางน าร่อง โดยเมื่อมีการ
ประกาศใช้ต้องมีการท าสัญลักษณ์ ป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ ติดตั้งให้เห็นเด่นชัด เพ่ือแจ้ง
เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางทราบโดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัดอ่ืนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้
ในพ้ืนที่หรือบริเวณที่เป็นเส้นทางลัดหรือเส้นทางเลี่ยง ขอให้มีการติดตั้งป้ายแจ้งให้ประชาชน
ได้รับทราบเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง 

นายพลวิวัฒน์ 
บุญมายศพงษ์ 

               ในการด าเนินการขอให้มีการติดตั้งป้ายหรือสัญญาณเตือนเพ่ือให้ผู้ใช้เส้นทางเข้าใจ
และเห็นอย่างชัดเจน การจัดรายการวิทยุทุกเช้าจะมีการรายงานสภาพการจราจรของทั้ง 13 
อ าเภอ โดยมีการร้องเรียนหรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการจราจรผ่านช่องทางของสถานี
วิทยุ เช่น บริเวณถนนตั้งแต่แยกพุแคมุ่งหน้าเข้าสระบุรีมีป้ายก าหนดความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 07.00 - 09.00 น. อยู่บริเวณด้านซ้ายมือ และด้านขวามือก าหนดความเร็ว 
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร  
                เพราะฉะนั้น การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรในบริเวณต่างๆ ขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการด าเนินการกันให้เกิดความชัดเจน 
                ส าหรับถนนทางหลวงแผ่นดินจากอ าเภอหนองแค มุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองสระบุรี มี
ช่องทางการจราจร 10 ช่องทาง อาจก าหนดความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่องทางซ้ายสุด 
และในช่องทางตรงกลาง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือก าหนดความเร็วในอัตราอ่ืน แต่ขอให้มี
การแจ้งรายละเอียดและท าสัญลักษณ์ให้ชัดเจน 
                กรณีเส้นทางจราจรในเขตเมืองที่ช่องจราจรซ้ายสุดผ่านตลอดและอยู่บริเวณจุดกลับ
รถขอให้มีการติดตั้งแท่นปูนกั้นตามแนวถนน รวมถึงบริเวณจุดกลับรถต่างๆ ให้มีการติดตั้งแท่น
ปูนเพ่ือบังคับให้รถทางตรงชิดซ้ายท าให้รถที่ต้องการกลับรถสามารถกลับรถได้ง่ายขึ้นและป้องกัน
อุบัติเหตุจากรถทางตรงที่จะชนกับรถที่อยู่ระหว่างการกลับรถ นอกจากนี้บริเวณหน้าโรงเรียน
อนุบาลสระบุรี ขอให้จัดท าเส้นทางเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปวนรถด้านในบริเวณโรงเรียน
เพ่ือรอรับนักเรียนซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าโรงเรียนได้              

รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี 

               ประเด็นที่ 1 กรณีการจ ากัดความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณดังกล่าวมีเส้นทาง
คู่ขนาน จึงได้จัดท าป้ายจ ากัดความเร็วในช่องทางคู่ขนานและช่องทางด่วนแยกออกจากกัน 
               ประเด็นที่ 2 การติดตั้งแท่นปูนเคยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุจากรถที่ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนแท่นปูน โดยการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ บนผิว
ทางต้องค านึงถึงกายภาพของเส้นทางและความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง 
               ประเด็นที่ 3 การท าเส้นทางเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถวนรถเข้าไปรับ-ส่งนักเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเคยมีการน าเสนอประเด็นนี้เมื่อประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา กับผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาล ซึ่งได้รับแจ้งว่าหากอนุญาตให้รถขับเข้าไปในบริเวณโรงเรียนหากเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียน
ซึ่งเป็นเด็กเล็กความรับผิดชอบทั้งหมดจะอยู่กับโรงเรียน โดยในประเด็นนี้ต ารวจได้มีการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นโดยปรับกายภาพของถนนให้รถจอดชิดด้านซ้ายทาง รถตู้ให้ไปอยู่บริเวณด้านหน้าวัด 
อนุญาตให้ผู้ปกครองหยุดรถเพ่ือรับ-ส่งเท่านั้นไม่ให้จอดเป็นระยะเวลานาน โดยในส่วนนี้ได้มีการ
ปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนมาโดยตลอดเพ่ือลดปัญหาการจราจร 
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/ประธานหอ... 
ประธานหอการค้า
จังหวัดสระบุรี 

              การจ ากัดความเร็วสามารถบังคับใช้เฉพาะช่องทางคู่ขนาน และจ ากัดเฉพาะช่วงเวลา
ได้หรือไม่ โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณไฟแจ้งเตือนขนาดใหญ่ติดตั้งเหนือเส้นทางจราจร เช่น 
ในช่วงโรงเรียนปิดเทอมไม่มีนักเรียนจะไม่มีการบังคับใช้การจ ากัดอัตราความเร็ว ซึ่งหากออกเป็น
กฎระเบียบไว้จะมีการบังคับใช้โดยตลอด 

ผู้ก ากับการตรวจภูธร
เมืองสระบุรี 

              อัตราความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตชุมชนถือเป็นอัตราความเร็วสูงสุด
ส าหรับการขับขี่รถในเขตชุมชนเมืองสระบุรี  ส าหรับการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณ 
หน้าโรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนบ ารุงวิทยา ได้มีการปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหามาโดยตลอด 
นอกจากนี้ในส่วนของบริเวณทางแยกและถนนมุ่งหน้าเข้าสู่โรงพยาบาลสระบุรีมีปัญหาการจราจร
ติดขัด แต่เมื่อต ารวจเข้าไปด าเนินการจับ ปรับ ร็อกล้อ ตามมาตรการทางกฎหมาย ต ารวจกับถูก
ประชาชนว่ากล่าว 
              ส าหรับการก าหนดช่วงเวลาในการบังคับใช้สามารถก าหนดเป็นช่วงระยะเวลาได้แต่
ต้องมีผลบังคับใช้โดยตลอด ไม่สามารถก าหนดให้บังคับใช้เฉพาะในช่วงเปิดเทอมได้  
             ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนที่
จังหวัดสระบุรีมาโดยตลอด 

นายพลวิวัฒน์ 
บุญมายศพงษ์ 

             ประเด็นที่ 1 จังหวัดสระบุรีมีสะพานข้ามแม่น้ าป่าสักจ านวน 1 สะพาน ซึ่งเคยได้
ทราบว่าจะมีสะพานข้ามแม่น้ าป่าสัก จ านวน 2 สะพาน ซึ่งจะช่วยระบายความแออัดของ
การจราจรในเขตเมืองได้ โดยจะก่อสร้างเลยโรงพยาบาลสระบุรีออกไปแต่ไม่ทราบในรายละเอียด
ของโครงการ 
             ประเด็นที่ 2 กรณีหากเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานต่างระดับมิตรภาพขอให้ต ารวจเปิด
การจราจรด้านใต้สะพานต่างระดับตามสัญณาณไฟจราจร เพ่ือระบายรถ 

ผู้ก ากับการตรวจภูธร
เมืองสระบุรี 

             กรณีเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานต่างระดับมิตรภาพ ต ารวจจะจัดส่งต ารวจจราจร 
เพ่ือออกไปแก้ไขปัญหาการจราจรในทันทีเพ่ือระบายรถ ซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้รถสามารถสัญจรบนสะพานต่างระดับได้ในระยะเวลาอันสั้น จะด าเนินการเปิดช่อง
จราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านใต้สะพานต่างระดับเพ่ือระบายรถทันที 

รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี 

             หากเกิดอุบัติเหตุบนสะพานต่างระดับมิตรภาพ ต ารวจจะจัดก าลังเจ้าหน้าที่ออกไปแจ้ง
เตือนและติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือให้รถที่จะวิ่งเข้าเมืองใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง เนื่องจากการเปิดช่องทาง
จราจรและสัญญาณไฟจราจรด้านใต้สะพานต่างระดับค่อนข้างมีกระบวนการและขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่า 
              จังหวัดสระบุรีเคยจ้างอาจารย์เข้ามาท าวิจัยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี ผลวิจัยมีหลายประเด็นที่จังหวัดสระบุรีต้องด าเนินการ ซึ่งการก่อสร้างสะพานข้ามแม่
น้ าป่าสักแห่งที่ 2 อยู่ในประเด็นที่ต้องด าเนินการ โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
ได้บรรจุไว้ในผังจัดรูปที่ดินในผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีแล้ว โดยหากขับรถผ่านถนนเลี่ยงเมืองด้าน
ตะวันออกเจอหมู่บ้านชลลดา ทางเข้าหมู่บ้านจะเป็นแนวจุดเริ่มต้นถนนและเลาะมาหมู่บ้านลิตเติ้ล
โดยคอสะพานจะอยู่บริเวณวัดท่าพง และสร้างสะพานข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ าป่าสักซ่ึงปัจจุบันเป็น
สนามฟุตบอล และมีเส้นทางมาออกบริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี โดยเรียกชื่อถนนว่าถนน ง.6 
โดยได้มีการก าหนดรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้ว และถนนอีกเส้นทางหนึ่งจะตัดผ่านถนนบริเวณซอย
เสือขบข้ามทางรถไฟ ซึ่งเป็นผลการวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  

  
/นายชัยวัฒน์... 
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นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ                ค าสั่งหรือระเบียบใดๆ ที่เมื่อด าเนินการแล้วมีผลกระทบกับประชาชนย่อมมีการ

สื่อสารถึงกันได้โดยตลอด เช่นเดียวกับร่างประกาศฯ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งประชาชน
ไม่เข้าใจว่าเป็นเพียงร่างประกาศฯ เนื่องจากมีการระบุข้อความให้มีผลบังคับใช้ 
               ส าหรับความห่วงใยต่อพ่ีน้องประชาชนซึ่งได้มีการก าหนดนโยบายลงมา ปัจจุบันมี
การออกระเบียบข้อบังคับมากมาย มีการรณรงค์จ านวนมาก ซึ่งขณะนี้เป็นระยะของการเปลี่ยน
ถ่ายซึ่งข้อกฎหมายในประเทศไทย กฎหมายมีความเปลี่ยนแปลงทุกวัน บางฉบับอาจมีการยกเลิก  
โดยการก าหนดนโยบายในส่วนของการก าหนดความเร็วที่เหมาะสมในเขตทางหลวง ส่วนเรื่อง
ปัญหาของการจราจรติดขัดหรือปัญหาอื่นที่ตามมาควรหารือกันในล าดับต่อไป 
               จังหวัดสระบุรีมีทางหลวงแผ่นดินผ่านจังหวัดถึง 2 เส้นทาง คือ พหลโยธิน และ
มิตรภาพ รถยนต์ในปัจจุบันถูกออกแบบมาให้ขับได้ 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  แต่ปัญหาของ
ความเร็วบนท้องถนนไม่ได้ท าให้เกิดอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียว ขับรถช้าก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ 
หากขับรถด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนพหลโยธิน โอกาสเกิดอุบัติเหตุมีจ านวนมาก 
เนื่องจากไม่สามารถบังคับใช้กับรถคันอ่ืนๆ ได้ เช่นรถบรรทุกขนาดใหญ่  
               เพราะฉะนั้น ประเด็นที่จะพิจารณาในวันนี้คือความเร็วที่เหมาะสมบนเส้นทางที่
เหมาะสม โดย พ.ร.บ. การจราจรทางบก ก าหนดความเร็วไว้ที่ 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปัจจุบันยัง
ไม่สามารถปฏิบัติได้ ดังนั้น ควรหาวิธีเพ่ือการการด าเนินการในส่วนนี้สามารถด าเนินการได้จริง 
หากจะก าหนดทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) เป็นเส้นทางน าร่อง จะต้องหาความเร็วที่
เหมาะสม จังหวัดขอนแก่นก าหนดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนมิตรภาพที่วิ่งผ่าน
กลางตัวเมืองขอนแก่น โดยมีสัญญาณไฟจราจรเป็นตัวก าหนดซึ่ งท าให้ ไม่ เกิดอุบัติ เหตุ 
เพราะฉะนั้น ในเขตเมืองสระบุรีสภาพถนนจาก 10 ช่องจราจร เหลือเพียง 4 ช่องจราจร จะเป็น
การบังคับจ ากัดความเร็วเนื่องจากไม่สามารถท าความเร็วได้มากกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
เพราะฉะนั้น หากก าหนดเขตส าหรับการใช้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อรณรงค์ด้านวินัย
จราจรในประเด็นนี้ผมเห็นด้วย แต่ในบริบทของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ซึ่งจะ
เชื่อมต่อไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (มิตรภาพ) โดยสะพานต่างระดับ หากมีการก าหนด
ความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะต้องใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุก  หากประกาศฯ มีผล
บังคับใช้โอกาสถูกจับมีเยอะมาก ประเด็นที่ 2 หากใช้ความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ร่วมกับรถบรรทุก มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่า เพราะรถบรรทุกต้องใช้
ความเร็วเพ่ือส่งตัวรถขึ้นสะพาน เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องการในวันนี้คือความเร็วที่เหมาะสมบนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 1 

รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี 

                ต ารวจเคารพการแสดงความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ส าหรับการก าหนดอัตราการจ ากัด
ความเร็วในการใช้เส้นทางเป็นการด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจากสถิติที่ผ่าน
มาพบว่าผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมีผลจากการใช้ความเร็วเกินอัตราที่ก าหนดทั้งสิ้น 

นายจตุพร  ทองย้อย                 ผมได้รับร่างประกาศฯ และเห็นว่าประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรจะได้มี
โอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จึงได้น าประกาศฯ ดังกล่าวโพสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Facebook) โดยสอบถามว่า “ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี
ออกประกาศให้รถวิ่งบนถนนพหลโยธินโดยใช้ความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง” โดยลงร่าง
ประกาศฯ ดังกล่าวด้วย และขอให้ใช้ถ้อยค าที่สุภาพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งหลังจากโพส 
ข้อความดังกล่าวแล้วมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมากซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย 
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/หน่วยงาน... 
หน่วยงานจะน าเอาระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้ในขณะที่ระเบียบเดิมที่ประกาศออกมายังไม่
สามารถบังคับใช้ได้ การประกาศไม่มีการก าหนดช่องทาง รวมถึงช่วงระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ 
เพราะฉะนั้นจึงมีผลบังคับใช้ตลอดเวลา ซึ่งโดยสภาพของถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนไม่สามารถขับได้
เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในช่วงกลางคืนถนนมีปริมาณรถน้อยสามารถขับขี่ด้วยความเร็วได้ 
ในการด าเนินการขอให้มีการระบุรายละเอียดให้ชัดเจน เช่น ถนนบริเวณอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
ป้ายด้านซ้ายก าหนดความเร็วที่ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ป้ายด้านขวาก าหนดความเร็ว 90 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

แขวงทางหลวง
สระบุรี 

               ส าหรับป้ายจ ากัดความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แขวงทางหลวงสระบุรีได้
ด าเนินการติดตั้งใหม่ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่มีป้ายระบุความเร็วที่สามารถใช้
บนเส้นทางดังกล่าวได้เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ ใช้เส้นทาง ซึ่งประเด็นการก าหนดความเร็วไม่
เท่ากันในส่วนนี้แขวงทางหลวงสระบุรีจะได้เร่งรัดตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขต่อไป 

นายพลวิวัฒน์ 
บุญมายศพงษ์ 

            ส าหรับการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็ว ขอให้ก าหนดรายละเอียดให้ชัดเจน 

ประธาน             จากข้อมูลของส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรมีข้อแนะน าซึ่งทุกท่านทราบ
ดีอยู่แล้วว่าบนทางหลวงแผ่นดิน ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากขับรถบนทาง
หลวงพิเศษ สามารถใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากขับรถบนถนนในเขต
เทศบาล กฎหมายก าหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นมาตรฐานในการ
ก าหนดความเร็ว ส่วนรถบรรทุกก าหนดให้วิ่งในช่องทางซ้ายโดยมีข้อแนะน าว่าควรจะขับขี่ใน
อัตราความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย แต่ปัจจุบันประชาชนละเลย
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใช้ความเคยชินในการขับขี่  เพราะฉะนั้น การติดตั้งป้ายความเร็ว 50 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้าใจว่าเป็นการติดตั้งป้ายเพ่ือแนะน าอัตราความเร็วที่เหมาะสมส าหรับ
รถบรรทุกซึ่งใช้ช่องทางจราจรในช่องทางซ้ายสุดของถนน ทั้งนี้ อัตราความเร็วได้มีการก าหนดไว้
ในกฎหมายแล้ว โดยประเด็นที่หารือที่ประชุมในวันนี้คือหากต้องการคัดเลือกถนนที่เป็นตัวอย่าง
ถนนปลอดภัยในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ควรใช้เส้นทางและอัตราความเร็วเท่าไหร่จึงจะเกิดความ
เหมาะสม 

นายพลวิวัฒน์ 
บุญมายศพงษ์ 

            ส าหรับถนนจากช่วงหนองแค มุ่งสู่ตัวเมืองสระบุรี ควรก าหนดอัตราความเร็ว 90 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่หากจะขับขี่ในช่องทางคู่ขนาน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ไม่มีประเด็นอะไร 
แต่การก าหนดความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่องทางด่วนผมว่าช้าเกินไป  
            ถนนในเขตเมือง ก าหนดอัตราความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
            ถนนในเขตพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน  ถึงแยกพุแค ขอให้มีการติดตั้งป้ายให้ชัดเจนว่า
ขณะนี้จะเข้าสู่เขตเมืองก าหนดให้ใช้อัตราความเร็วได้เท่าไหร่ 

ประธาน             ถนนสายพหลโยธินตั้งแต่อ าเภอวังน้อย มุ่งหน้าสู่อ าเภอหนองแค เข้าจังหวัดสระบุรี 
เชื่อมโยงไปยังถนนมิตรภาพ เป็นเส้นทางสายหลักของประเทศ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ใช้ความเร็ว 
90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวัดคงไม่เข้าไปก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนี้ 
            ส าหรับถนนพหลโยธินช่วงตั้งแต่โรงเรียนปากข้าวสาร เข้าสู่เขตเมืองสระบุรี ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้ใช้ความเร็วในอัตรา 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสภาพเส้นทางบังคับให้ไม่สามารถ 
ใช้ความเร็วได้    
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/เส้นทาง...  
            เส้นทางพหลโยธิน บริเวณอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ มีสัญญาณไฟจราจรบังคับให้ 
ไม่สามารถใช้ความเร็วได้ 
            เขตต าบลหน้าพระลาน เป็นเขตชุมชนมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจร บริเวณ  กม. 
123+746 – กม.129+369 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธี ต.หน้าพระลาน 
และ กม.129+369 – กม.131+000 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค-แยกโรงเรียนสุธี  
ต.พระพุทธบาท รวมถึงบริเวณ กม.134+000 – กม.136+000 ตอนแยกสวนพฤกษศาสตร์ พุ
แค-แยกโรงเรียนสุธี ต.พระพุทธบาท ซึ่งบริเวณเส้นทางเหล่านี้น่าจะเป็นจุดที่พิจารณาก าหนด
จ ากัดความเร็วได้เนื่องจากเป็นเขตชุมชนและมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สัญจรเป็นจ านวนมาก โดยใน
ส่วนนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องหารือร่วมกันเพ่ือก าหนดขอบเขต
ระยะทางท่ีเหมาะสม  
            โดยประเด็นต่อไปคือความเร็วที่เหมาะสมที่จะประกาศใช้ในเส้นทางดังกล่าวควรจะ
ก าหนดที่อัตราความเร็วเท่าไหร่ หากตามกฎหมายหลักก าหนดอัตราความเร็วที่ 90 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง กฎหมายรองผ่านชุมชนก าหนดอัตราความเร็วที่ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ควรจะก าหนด
อัตราความเร็วตามกฎหมายรอง หรือให้ต่ ากว่ากฎหมายรอง เพ่ือท าให้เกิดความปลอดภัยต่อพ่ี
น้องประชาชน และไม่ท าให้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากขับขี่ช้าเกินไป              

นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ              เนื่องจากมีกฎหมายหลักบังคับใช้ ประกอบกับหลักทางกายภาพของเส้นทางจราจร  
ซึ่งมีสัญญาณไฟจราจร จ านวนช่องทางการจราจรที่ลดลง ในเขตชุมชน ผมคิดว่าการใช้อัตรา
ความเร็วตามที่กฎหมายหลักก าหนดมีเหมาะสมแล้ว เพราะโอกาสที่จะขับขี่ในอัตราความเร็วที่สูง
กว่านั้นค่อนข้างจะท าได้ยากยกเว้นในช่วงระยะเวลากลางคืน ซึ่งการบังคับใช้ตามกฎหมายหลักจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน แต่ส าหรับการรณรงค์หรือก าหนดความเร็วที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดควรใช้กับเส้นทางสายรองซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอ าเภอต่างๆ เช่น ถนน
พิชัยรณรงค์สงคราม ที่จะเชื่อมต่อไปยังอ าเภอเสาไห้  

แขวงทางหลวง
ชนบทสระบุรี 

             การก าหนดอัตราความเร็วในการขับขี่ของรถจะก าหนดตามลักษณะของการออกแบบ
เส้นทางแต่ละแห่ง ซึ่งอัตราความเร็วสูงสุดไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เส้นทางสายรอง 
ส่วนใหญ่จะก าหนดอัตราความเร็วที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ประธาน              กฎกระทรวงฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก 
ก าหนดให้เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล รถบรรทุกพ่วง รถตุ๊กตุ๊ก 
ก าหนดความเร็วในเขตเมืองไม่เกิน 45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ รถโดยสาร
สาธารณะ ก าหนดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ก าหนด
ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
             ส าหรับในส่วนของจังหวัดสระบุรีมีทางหลวงแผ่นดินผ่านกลางเมือง ซึ่งกฎหมาย
ก าหนดให้ใช้ความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือใช้กฎหมายรองที่
ก าหนดให้ใช้ความเร็วในเขตชุมชนไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง อ่ืน
ซึ่งเป็นเส้นทางสายรองเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอและมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยในส่วนนี้ 
ที่ประชุมจะมีความคิดเห็นอย่างไร   

  
/รองผู้บังคับการ... 
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รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี 

             ในช่วงถนนพหลโยธินบริเวณต าบลหน้าพระลาน แยกคุ้งเขาเขียว ผมเคยเสนออัตรา
ความเร็วไว้ที่ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่นละออง การก าหนดให้รถขับ
ขี่ในอัตราความเร็วที่ลดลงจะช่วยลดปัญหาเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในพ้ืนที่บริเวณนี้  
ลงด้วย 

ว่าที่ ร.อ.ศุภวัฒน์  
ไชยประพันธ์ 

             กระทรวงคมนาคมได้จัดท าค าแนะน าเกี่ยวกับความเร็ว และแจ้งให้คณะอนุกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

- กรณี เป็นถนน 2 ช่องจราจร ก าหนดความเร็วในเขตพ้ืนที่ชุมชนไม่เกิน 40 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

- กรณีเป็นถนนมากกว่า 4 ช่องจราจร ก าหนดความเร็วในเขตพ้ืนที่ชุมชนที่ไม่ เกิน 
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
              จากข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากรถ
ใช้ความเร็วในการขับขี่สูง เพราะฉะนั้น การก าหนดอัตราความเร็วในเขตพ้ืนที่ชุมชนจึงเป็น
ประเด็นที่เหมาะสมที่ต้องด าเนินการ  

ประธาน                 เนื่องจากถนนสายหลักในเขตพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี เป็นถนนที่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศใช้เป็นเส้นทางผ่านเพ่ือไปยังภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะฉะนั้นจึงควร
ใช้อัตราความเร็วตามท่ีกฎหมายก าหนด  

แขวงทางหลวง
สระบุรี 

                การก่อสร้างถนนทางหลวงจะมีการออกแบบและก าหนดความเร็วที่เหมาะสมไว้โดย
เป็นไปตามกฎหมายก าหนด ยกเว้นบริเวณที่กายภาพของถนนไม่เหมาะสม เช่น เป็นทางโค้ง จุด
อับต่างๆ ทางขึ้นเขา จะออกแบบตามกายภาพของพ้ืนที่ เพราะฉะนั้น ส าหรับถนนพหลโยธินใน
ส่วนของจังหวัดสระบุรี หากน าประเด็นความเร็วตามลักษณะการออกแบบก่อสร้างมาใช้บางจุดจะ
มีปัญหา เช่น บริเวณเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุมชน โดยในส่วนนี้ผมเห็นด้วยที่จะมีการ
ก าหนดความเร็วในอัตราที่ต่ ากว่า 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหากก าหนดอัตราความเร็วที่ 60 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณถนนซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อควรจะก าหนดอัตราความเร็วในอัตราที่
เท่ากันด้วย เช่น บริเวณถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ถนนสุดบรรทัด ถนนเทศบาล 4 เพ่ือให้
โครงข่ายเส้นทางเกิดความชัดเจน  
                  นอกจากนี้เส้นทางที่คิดว่าสามารถประกาศก าหนดความเร็วในเขตชุมชนได้คือถนน
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง เช่น ถนนในเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย ทางหลวงหมายเลข 3188  
ซึ่งผ่านเทศบาลเมืองแก่งคอย ผ่าน ต.ตาลเดี่ยว มาสู่ถนนมิตรภาพ 

ประธานสภา
อุตสาหกรรม 

                  พ้ืนที่ถนนหลักๆ ในเขตจังหวัดสระบุรีมีเป็นจ านวนมาก หากจะคัดเลือกเส้นทาง
เพ่ือก าหนดความเร็ว ควรเลือกเส้นทางที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง และน าเส้นทางนั้นมาก าหนด
ความเร็ว เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนด 
                  ส าหรับอัตราความเร็วที่เหมาะสม ผมเห็นว่ากฎหมายก าหนดอัตราความเร็วที่
เหมาะสมไว้ดีแล้ว เพียงแต่แจ้งให้ประชาชนรับรู้ว่าในเส้นทางนี้ต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ตามอัตราที่
กฎหมายก าหนด โดยไม่ต้องมีการก าหนดอัตราความเร็วใหม่ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความ
สับสน 

ประธาน                   หากมีการก าหนดเขตพ้ืนที่จ ากัดความเร็วตามที่แขวงทางหลวงสระบุรีเสนอ คือ 
ถนนพหลโยธินบริเวณเขตเทศบาลเมืองสระบุรี และถนนโครงข่ายที่มีความเชื่อมโยงกัน ที่ประชุมฯ  
มีความคิดเห็นอย่างไร 
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 /นายจตุพร... 
นายจตุพร  ทองย้อย                   หากมีการก าหนดเฉพาะถนนสายรองผมเห็นด้วย แต่หากก าหนดในส่วนของถนนสาย

หลักด้วยโดยให้ขับขี่ในอัตราความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยบังคับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง จะเป็น
ปัญหามากกว่า ท าไมจึงไม่ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วบังคับใช้โดยไม่ต้องก าหนดอัตราความเร็วใหม่  

ประธาน                    การก าหนดพ้ืนที่และอัตราความเร็วที่เหมาะสมในครั้งนี้เป็นการก าหนดเพ่ือความ
ปลอดภัยของประชาชน โดยมีผลบังคับใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งแต่
สะพานต่างระดับ ถึงสะพานต่างระดับแพะโคก  

นายจตุพร  ทองย้อย                   ในทางปฏิบัติไม่สามารถด าเนินการได ้
แขวงทางหลวง
สระบุรี 

                  เขตเทศบาลเมืองสระบุรี ควรก าหนดความเร็วที่อัตรา 60 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง 
เนื่องจากในพ้ืนที่มีโรงเรียน ตลาด โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รวมถึงชุมชนต่างๆ ซึ่งบางจุดมี
การจอดรถบริเวณขอบทางในช่วงเวลากลางคืน และไม่มีเส้นทางคู่ขนาน  ประกอบกับรถ 
ที่ต้องการขับขี่ด้วยความเร็วสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองที่มีทั้งด้านตะวันตก และด้านตะวันออก
เป็นเส้นทางเลี่ยงโดยไม่ต้องขับข่ีผ่านเขตตัวเมืองได้   
                    ซึ่งหากก าหนดพ้ืนที่จ ากัดความเร็วในบริเวณนี้จะไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทาง
ตรงไปยังจังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดเพชรบูรณ์ เพราะฉะนั้น การก าหนด
เส้นทางนี้น่าจะมีความเหมาะสม 

นายชัยวัฒน์ บุญเกื้อ                   หากก าหนดพื้นที่โดยเริ่มจากสะพานต่างระดับจะประสบปัญหาเดิมคือรถยังต้องใช้
เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกเชื่อมต่อไปยังถนนมิตรภาพ หากก าหนดเฉพาะในช่องคู่ขนานเห็นว่าเหมาะสม 

แขวงทางหลวง
สระบุรี 

                  การก าหนดจุดเริ่มต้นจะก าหนดในบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานต่างระดับมิตรภาพ 
และสิ้นสุดที่สะพานต่างระดับแพะโคก เนื่องจากจะช่วยแก้ปัญหาบริเวณแยกดาวเรืองซึ่งรถขับขี่
ด้วยความเร็วและเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นประจ า 

ประธาน                   หากที่ประชุมเห็นชอบตามที่แขวงทางหลวงสระบุรีเสนอขอให้แขวงทางหลวง
สระบุรี และต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ประสานการด าเนินการร่วมกัน โดยให้ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรีจัดท าร่างประกาศฯ น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบกจังหวัด
สระบุรี และให้แขวงทางหลวงสระบุรีร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรีจัดท าแผนที่ทางกายภาพ
บริเวณที่ประกาศฯ น าเสนอต่อที่ประชุมฯ พร้อมทั้งก าหนดจุดที่จะต้องด าเนินการติดตั้งป้าย
สัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายจ ากัดความเร็ว ตามค าแนะน าการจัดท าป้ายจราจรของส านัก
นโยบายและแผนการขนส่ง และเมื่อมีการบังคับใช้ตามประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์และแนะน าเกี่ยวกับการกวดขันวินัยจราจรแก่ประชาชน ซึ่งการด าเนินการนี้จะ
ช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการบาดเจ็บบริเวณแยกดาวเรืองได้ 

มติที่ประชุมฯ                     ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการก าหนดความเร็วที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ชุมชนจังหวัด
สระบุรี โดยก าหนดให้ใช้ความเร็วในอัตราไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 (พหลโยธิน) ตั้งแต่บริเวณใต้สะพานต่างระดับมิตรภาพ – สะพานต่างระดับแพะโคก 
โดยมอบหมายให้แขวงทางหลวงสระบุรี และต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรี ประสานการด าเนิ นการ
ร่วมกัน โดยให้ต ารวจภูธรจังหวัดสระบุรีจัดท าร่างประกาศฯ น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดระบบจราจรทางบกจังหวัดสระบุรี และให้แขวงทางหลวงสระบุรีร่วมกับต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรีจัดท าแผนที่ทางกายภาพบริเวณที่ประกาศก าหนดความเร็วที่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ชุมชน 
น าเสนอต่อที่ประชุมฯ พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบ/จุดติดตั้งสัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายจ ากัด
ความเร็ว ตามค าแนะน าการจัดท าป้ายจราจรของส านักนโยบายและแผนการขนส่ง  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายพลวิวัฒน์ 
บุญมายศพงษ์ 

                   ประเด็นที่ได้มีการกล่าวถึงในที่ประชุมก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ าป่าสัก 
ขอให้จังหวัดช่วยผลักดันการด าเนินการในส่วนนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
เดินทางไปยังโรงพยาบาล และช่วยให้ประชาชน/ชุมชนในบริเวณดังกล่าวมีเส้นทางสัญจรได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

แขวงทางหลวง
ชนบทสระบุรี 

                   ขณะนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่บริเวณซอยบุญสว่างข้ามจากฝั่งตะกุดไปตลิ่งชัน 
ได้ด าเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่ประสบปัญหาในส่วนของค่าเวนคืนที่ดินซึ่งขาดอยู่
ประมาณ 30 - 40 ล้านบาท โดยในเดือนตุลาคม 2560 จะได้รับงบประมาณค่าเวนคืนในส่วนนี้
ซึ่งเมื่อจ่ายค่าเวนคืนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างต่อ 

รองผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัด
สระบุรี 

                   ส าหรับประเด็นเกี่ยวกับรถพยาบาลจากต่างระดับมิตรภาพ – แยกทางเข้า
โรงพยาบาล หากมีการแจ้งผ่านเครือข่ายวิทยุว่ามีรถพยาบาลต ารวจจะเปิดเส้นทางจราจรให้ทันที 
โดยในส่วนนี้ผมอยากให้มีการด าเนินการท าเส้นทางรถพยาบาลโดยท าสัญลักษณ์เป็นรูปกากบาท
บนผิวทาง ซึ่งในกรุงเทพมีการด าเนินการแล้วบนช่องทางซ้ายสุดบนถนนดินแดงมุ่งหน้าอนุสาวรีย์
ชัยสมรภูมิ โดยเมื่อได้ยินเสียงรถพยาบาลรถทุกคันที่อยู่บนเส้นทางดังกล่าวจะต้องเคลื่อนออกจาก
ช่องทางเพ่ือให้รถพยาบาลผ่านไป ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรีจะช่วยให้
รถพยาบาลสามารถส่งผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประธาน                     ประเด็นนี้ขอให้แขวงทางหลวงสระบุรีศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการตีเส้นจราจร
บนผิวทางหลวงพหลโยธินผ่านตัวเมืองสระบุรี ว่าในส่วนนี้สามารถด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร 

ปิดประชุม  เวลา  16.50 น. 
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